

Thứ Năm Tuần Thánh

Thập giá! Niêm vinh dự



Tải về PDF

Ca Nhập Lễ.

Đ.K: Niêm vinh dự của ta là Thập giá Đức Ki - tô. Người
là nguồn ơn Cứu độ và là sự sống lại của
ta. Nhờ Người mà chúng ta được ơn giải
thoát, chúng ta được ơn Cứu độ. *Fine*

P.K: Ôi Thập giá cao ngất cao, là nguồn ơn giải thoát.
Ôi Thập giá cao ngất cao là nguồn ơn Cứu độ. Niêm vinh...

Thánh vịnh 115

Đáp ca :

Đ.K: Chén chúc tụng, khi ta nâng chén chúc tụng, là ta
được, được, ta là được thông hiệp vào Máu Chúa Ki - tô.

1/ Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa bây giờ, vì muôn ơn
lành, Người đã ban tặng cho tôi. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu
độ, và tôi kêu cầu, kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.

2/ Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai luôn trung
hiếu với Người. Lạy Chúa! thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ
Ngài. Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cỡi.

3/ Con sẽ dâng, dâng lễ tế tạ ơn mà kêu cầu, mà kêu cầu, kêu
cầu Thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Người, con
xin là xin giữ trọn, giữ trọn trước toàn thể dân Người.

Tung hô Tin Mừng :

Chúa phán rằng: "Thầy ban cho anh em một
điều răn mới. Là hãy yêu thương nhau như
Thầy, như Thầy đã yêu thương anh em. Al...

Sheet Thập Giá! Niềm Vinh Dự, file .PDF

"Niềm vinh dự của ta là Thập giá Đức Kitô"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Thập Giá! Niềm Vinh Dự của tác giả Hương Vĩnh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Thập Giá! Niềm Vinh Dự

- Tác giả: Hương Vĩnh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/16229-thap-gia-niem-vinh-du>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com